


วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา						
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จึงทำให้มีการงดการทำกิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง	จัดทำปฏิทิน/การปฏิบัติงานตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง GOOGLE FROM หรือ FACEBOOK เพจ	เพียงพอ	เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 นักเรียนไม่ตระหนักถึงหน้าที่ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม	แผนปฏิบัติการประจำปี	งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ครูที่ปรึกษาไม่มีฐานข้อมูล ของนักเรียน นักศึกษาเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาได้	ให้ครูที่ปรึกษาเข้าพบนักเรียน/นักศึกษาในช่วง Homeroom	เพียงพอ	ผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- ระบบติดตามผู้เรียน - คู่มือครูที่ปรึกษา	งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ปัญหาหายเสพติด	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	เพียงพอ	นักศึกษาแอบสูบบุหรี่ เล่นกีฬาหรือดื่มน้ำกระท่อม	จัดตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในแต่ละแผนกวิชา	งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การกั๊ยืมเงินเพื่อการศึกษาศึกษา	มีแบบฟอร์มตัวอย่างการกรอกข้อมูลและแจ้งให้ผู้กู้ยืมทราบทางไลน์กลุ่ม	เพียงพอ	การยืมเงินเพื่อการศึกษาศึกษา	การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อและการหางาน	งานแนะแนวและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	สวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน -การชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าส่งผลกระทบต่อการทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา -นักเรียน นักศึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสุขภาพ	จัดให้มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยต้องผ่านการตรวจสอบสุขภาพและตรวจสอบเอกสารเสพติดในแต่ละปีการศึกษา	เพียงพอ	การชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานประกันอุบัติเหตุของผู้เรียน	-โครงการตรวจสอบสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปี -โครงการตรวจหาสารเสพติด -แผนปฏิบัติการประจำปี	งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร -การประชาสัมพันธ์มีความล่าช้า -ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี	ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก	เพียงพอ	ประชาชนในชุมชนไม่ทราบข่าวสารในการออกให้บริการ	โครงการ Fix it จิตอาสา	งาน โครงการพิเศษและการบริการ

ลายมือชื่อ.....


รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วันที่...03...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...2565